



## ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากมาเลเซีย ๑๘-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๑๗

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

### คาด การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียในปีนี้จะยังคงเป็นไปตามเป้า

“การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียในปีนี้จะคาดว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อยเหลือ ๔.๘% แต่ก็ยังอยู่ในช่วง ๔.๕-๕.๕% ที่คาดการณ์ไว้เดิมจากทางการของมาเลเซีย” นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันวิจัย ๒๘ แห่งกล่าว

มาเลเซียกำลังรู้สึกว่าได้รับผลกระทบอย่างมากจากอุปสงค์ต่อสินค้าโภคภัณฑ์ของตลาดโลกที่อ่อนตัว เนื่องจากการส่งออกที่ลดลงและดุลการค้าชะลอตัวในไตรมาสแรกของปีนี้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าของมาเลเซียจะสร้างแรงกดดันต่อผู้ส่งออกแต่การชะลอตัวก็อาจจะคงที่ การผลิตของภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้นซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ การฟื้นตัวของสหรัฐจะช่วยเสริมสร้างการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์

การพยายามคงระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงไตรมาส ๒ ซึ่งได้รับการเกื้อหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในสินค้าอุตสาหกรรมจะช่วยสนับสนุนการเติบโตในปีต่อไป ขณะที่การตกลงของราคาที่อยู่อาศัยในมาเลเซียเป็นความกังวลใหม่รวมทั้งการเก็บภาษี GST อาจทำให้การบริโภคชะลอตัวลง

อนึ่ง คาดว่า ในปี ๒๕๕๘ นี้ อัตราเงินเฟ้อของมาเลเซียจะอยู่เฉลี่ย ๒.๓%

ที่มา : Bernama

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

## ธนาคารกลางมาเลเซียอาจลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ธนาคารกลางมาเลเซียอาจลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนซึ่งมีความเป็นไปได้สูงเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออก

ธนาคาร Americal Merrill Lynch กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางของมาเลเซียจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ๐.๒๕ ในเดือนกันยายน ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียอยู่ที่ ๕.๖% แต่ก็อาจจะเห็นการเติบโตที่ชะลอตัวลงเหลือ ๓.๘% ในไตรมาสที่ ๒ ขณะที่ นาย Chua Hak Bin นักเศรษฐศาสตร์ในอาเซียนเห็นว่า ตัวชี้วัดล่าสุด เช่น การใช้จ่ายของผู้บริโภค การส่งออก และการลงทุนมีความอ่อนแอเป็นส่วนใหญ่ การใช้จ่ายของผู้บริโภคซึ่งมีสัดส่วนถึง ๕๓% ของ GDP ได้อ่อนตัวลงอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส ๒ (จากตัวเลขยอดขายปลีก) ขณะที่สมาคมผู้ค้าปลีกมาเลเซีย (Malaysian Retailers Association) ได้ลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของยอดขายปลีกในปี ๒๕๕๘ จากเดิม ๔.๙% เหลือ ๔% โดยในช่วงไตรมาสแรกในปี ๒๕๕๘ การเติบโตของยอดขายปลีกอยู่ที่ ๔.๖% ก่อนที่จะลดลงเหลือ ๓% ในไตรมาส ๒ แต่สมาคมฯ ก็คาดว่า ยอดขายปลีกในไตรมาสที่ ๓ จะฟื้นตัวขึ้น และเร่งขึ้นในไตรมาสที่ ๔ ขณะที่ตัวเลขยอดขายปลีกที่ในช่วงถือคือลดในปีนี้อาจจะตกลงถึง ๒๐%

“ส่วนตัวเลข MIER Consumer Index (CSI) ก็ตกลงเป็น ๗๒.๖ ซึ่งถือว่าต่ำเป็นปีที่ ๖ ในไตรมาสแรกของปีซึ่งถือว่าต่ำสุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงิน แต่การกลับมาของการใช้จ่ายของผู้บริโภคอาจเป็นไปได้ในไตรมาสที่ ๒ CSI ซึ่งเป็นตัวทำนายการใช้จ่ายภาคเอกชนยังชี้ว่า การเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะใกล้ศูนย์ นอกจากนี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์และการจ้างงานที่อ่อนแอก็กำลังกัดเซาะความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย ” นาย Chua Hak Bin กล่าว

การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอยังสะท้อนมาจากการเติบโตของสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่อยู่ระดับปานกลางและการตกลงของสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงทน รถยนต์ หลักทรัพย์ และการใช้บัตรเครดิต โดยสินเชื่อเพื่อการบริโภคสินค้าคงทนมีความอ่อนไหวมากที่สุดกับการเก็บภาษี GST ได้ตกลง ๕๙% ในเดือนพฤษภาคม ส่วนการส่งออกที่ยังคงอ่อนแอและหดตัวอย่างมากในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตยังมีการหดตัวอย่างรุนแรงโดยตกลง ๔๗.๖ ในเดือนมิถุนายน ซึ่งต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จากระดับ ๕๐.๕ ในเดือนมีนาคม ส่วนหนี้ภาครัฐเร็วร้อนก็สูงถึง ๘๖% ของ GDP

ที่มา : New Straits Time

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

## โรงงานผลิตสารเคมีขนาดใหญ่ของมาเลเซียจะเริ่มเดินเครื่องปี ๒๕๖๐

โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ชื่อ polyisobutene (HR-PIB) ที่มีขนาดใหญ่ระดับโลกของบริษัท BASF PETRONAS Chemical Sdn.Bhd ในรัฐกลันตันคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องผลิตได้ในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๐ (๒๐๑๗)

โรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์ที่มีกำลังการผลิต HR-PIB ต่อปีที่ ๕๐,๐๐๐ เมตริกตัน โดยสารดังกล่าวเป็นวัตถุดิบขั้นกลางที่สำคัญสำหรับการเติมแต่งของอุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นรวมทั้งป้องกันการตกตะกอน

“บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิตสาร HR-PIB มาเป็นเวลานานกว่า ๗ ปี โดยนอกจากโรงงานแห่งใหม่แล้ว บริษัทยังมีการผลิตสารดังกล่าวในเยอรมนี เบลเยียม และจีน ดังนั้น โรงงานแห่งนี้จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในระดับโลกในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำของสินค้าดังกล่าว การลงทุนสร้างโรงงานผลิตสาร HR-PIB ที่กลันตันจะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ในรัฐกลันตันให้เป็น specialty chemical hub ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มเคมีภัณฑ์ของปิโตรนัสที่จะ diversify เคมีภัณฑ์เฉพาะบางชนิด” Datuk Sazali Hamzah ประธานและ CEO ของ PETRONAS Chemicals Group Bhd. กล่าว โดย บริษัท BASF PETRONAS Chemical เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท BASF SE กับบริษัท Petroliam Nasional Bhd. (Petronas) ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของมาเลเซีย ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ PETRONAS Chemicals Group

อนึ่ง บริษัท BASF PETRONAS Chemical ยังกำลังก่อสร้างโรงงานอีก ๒ แห่งที่กลันตัน โดยแห่งแรกเป็นนิคมอุตสาหกรรมการผลิตสาร citronellol, L-menthol และ citral รวมทั้งสารตั้งต้นของสารต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีการใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมน้ำหอมและปรุงแต่งรสชาติ ส่วนอีกโรงงานหนึ่งจะผลิตสาร 2-exthylhexanoic acid (2-EHA) ที่เป็นส่วนผสมสำหรับการผลิตน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์และสารเติมแต่งน้ำมัน

ที่มา : Bernama

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

## ความต้องการสารสกัดจากมะพร้าวผลัดกันให้ราคามะพร้าวปรับตัวสูงขึ้น

“ราคามะพร้าวคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการสารสกัดจากมะพร้าวมีมากขึ้น” ผู้เชี่ยวชาญจากท้องถิ่นในประเทศบรูไนกล่าว

Dr.Amzah Hj Abdul Rahman ผู้จัดการฟาร์มของบริษัทท้องถิ่นผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวกล่าวว่า ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ความต้องการมะพร้าวเป็นไปในลักษณะของเครื่องดื่มและเนื้อมะพร้าวสำหรับคั้นเป็นกะทิ แต่ปัจจุบัน น้ำมันมะพร้าวสกัดบริสุทธิ์ได้รับความนิยมมากขึ้นรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว เช่น สบู่ น้ำมันนวด ก็มีความต้องการมากขึ้น จึงส่งผลให้ราคามะพร้าวสูงขึ้น โดยขณะนี้ จำนวนเงิน ๑ บรูไนดอลลาร์ สามารถซื้อมะพร้าวได้ ๓ ลูก

Dr.Amzah Hj Abdul Rahman กล่าวว่า ในบรูไนมีจำนวนเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวมากกว่า ๖๐๐ คน และในปี ๒๕๕๗ บรูไนนำเข้ามะพร้าวมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรทั้งหมด โดยเกษตรกรสามารถผลิตมะพร้าวได้ ๕๐-๗๐ ลูก/วันเนื่องจากอายุของต้นมะพร้าวและปัจจัยอื่นๆ ขณะที่ความต้องการมะพร้าวอ่อนต่อวันอยู่ที่ ๕๐๐-๖๐๐ ลูก ขณะที่ความต้องการมะพร้าวแก่ก็มีสูงด้วย

อนึ่ง Dr.Amzah Hj Abdul Rahman ได้ขอให้รัฐบาลช่วยเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำเข้าต้นมะพร้าว “Matag” เนื่องจากประเทศเหล่านั้นได้ห้ามส่งออกมะพร้าวพันธุ์ดังกล่าว

ที่มา : The Brunei Times

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กระทรวงอุตสาหกรรมฯ ของบรูไนแจ้ง ขายข้าวกล้องได้มากกว่า ๘๐๐ กิโลกรัมนับตั้งแต่เดือนมีนาคม

ข้อมูลจาก Ministry of Industry and Primary Resouce (MIPR) ของบรูไน กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่เริ่มขายข้าวกล้องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา ปรากฏว่า สามารถขายข้าวกล้อง (brown rice หรือ Beras Perang) ได้มากกว่า ๘๐๐ กิโลกรัม

ข้าวกล้องมาจากประเภทข้าว ๒ ใน ๕ ประเภทที่ผลิตขึ้นในบรูไน คือ Laila และ MRQ๗๖ โดยข้าวกล้องจะมีขายอยู่เฉพาะภายในท้องถิ่นเท่านั้นเนื่องจากมีอายุเพียง ๒ สัปดาห์ ณ อุณหภูมิห้อง และ ๓ เดือนหากเก็บไว้ในตู้เย็น และโดยที่ข้าวกล้องดังกล่าวมีอายุสั้น การขายจึงเป็นลักษณะส่งจองล่วงหน้า และไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ลูกค้าที่เลือกบริโภคข้าวกล้องส่วนใหญ่เนื่องจากคุณค่าทางโภชนาการ

อนึ่ง ราคาข้าวกล้อง ๑ กิโลกรัมอยู่ที่ ๓.๔๐ บรูไนดอลลาร์ และวางจำหน่ายที่ Melati Hall เป็นต้น

ที่มา : The Brunei Times

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘